



**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THÀNH ÚT, PHÓ BÍ THƯ
HUYỆN ỦY, QUYỀN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**

Tự hào QUÊ HƯƠNG THỜI LẠI

Năm 2020, được sự hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của thành phố và lãnh đạo đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của mặt trận và các đoàn thể huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng- an ninh (QP-AN) của huyện Thới Lai đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết quả đó đã minh chứng cho sự năng động của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân huyện Thới Lai trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Để thực hiện chiến lược đột phá về phát triển KT - XH hội theo nghị quyết Huyện ủy đề ra, UBND huyện đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; đầu tư nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư...

Huyện Thới Lai đã vượt qua mọi khó khăn, nhất là dịch COVID-19 để triển khai thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Hầu hết 15 chỉ tiêu về KT - XH, QP - AN huyện thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong năm, huyện tổ chức sản xuất thành công 3 vụ lúa, tổng sản lượng được hơn 356,8 ngàn tấn, với diện tích cánh đồng lớn và có bao tiêu gần hơn 38.700ha. Gieo trồng 2.946 ha rau màu, thả nuôi 2.133ha thủy sản; cải tạo và trồng mới 236ha vườn cây ăn trái, nâng tổng diện tích được 2.337ha. Huyện đã thi công hoàn thành 41 công trình thủy lợi tạo nguồn và 8 công trình thủy lợi nội đồng, bảo đảm tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất sản xuất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã Trường Thành và

Xuân Tân Sửu năm 2021, ngoài sự đổi thay của đất trời còn một sức xuân lan tỏa của huyện nông thôn mới giàu sức sống, mang một cuộc sống thực sự no ấm, đủ đầy cho người dân Thới Lai giàu truyền thống cách mạng.



Đổng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và đổng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trao quà cho người nghèo huyện Thới Lai. Ảnh ANH TUẤN

xã Định Môn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các lĩnh vực kinh tế như thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước được 5.000 tỉ đồng đạt 108% kế hoạch (tăng 6,15% so với năm 2019). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 4.100 tỉ đồng, đạt 125% kế hoạch (tăng 6,24% so với năm 2019). Huyện đã xây dựng hoàn thành 13 tuyến giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 26,5km, đạt 126% kế hoạch. Thu ngân sách được hơn 138 tỉ đồng, đạt 135% kế hoạch...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Huyện đã huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt kế hoạch; vận động xã hội hóa hỗ trợ kịp thời cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường. Các cấp, các ngành huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch

COVID-19 và các dịch bệnh khác; vận động bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,06%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đa dạng và phong phú về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh; công nhận trên 95% gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là chăm lo chế độ chính sách cho người có công với nước, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Thủ tướng chính phủ, đến nay đã hỗ trợ cho 17.112 người thuộc diện gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng số tiền trên 16,1 tỉ đồng. Huyện đã huy động các



Lãnh đạo huyện Thới Lai thăm đồng chỉ đạo phát triển sản xuất. Ảnh: MINH TRÍ

nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 249 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Quốc phòng được xây dựng và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng quân sự, công an duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra, canh gác, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện tuyển chọn và đưa 197 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chỉ tiêu và chất lượng trên giao.

Kết quả đạt được năm 2020 khẳng định huyện Thới Lai đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ và Nhân dân huyện Thới Lai phấn khởi với diện mạo nông thôn càng ngày đổi thay, trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Bước vào năm mới 2021, với

nhiệm vụ mới, đây là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra chủ đề năm 2021 là: “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao”. Đồng thời xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực, như: Giá trị sản xuất công nghiệp 4.579 tỉ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa 3.456 tỉ đồng; sản lượng lúa 333 ngàn tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng; cải tạo 58 ha vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái; giá trị sản xuất một ha đất nông nghiệp đạt 160 triệu đồng; xây dựng 26km đường giao thông 2m và 17km đường giao thông 4m; xây dựng xã Trường Thắng và phấn đấu xã Đông Thuận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5%-1%; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91% dân số...

Nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành và Nhân dân phát triển và nâng cao hiệu quả cánh đồng lớn; tổ chức tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật cho Nhân

dân trong sản xuất nông nghiệp, củng cố nâng chất các hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Nâng chất các nhóm tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, chỉnh trang và sắp xếp các chợ đi vào hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19.

Tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển KT - XH. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn và tái đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong giáo dục. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch chủ động, nhất là các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Xuân mới - Xuân Tân Sửu 2021, huyện Thới Lai lại bước vào nhiệm vụ mới, thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với mục tiêu xây dựng Thới Lai phát triển, nâng cao mức sống của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng. Với những giải pháp đồng bộ hiệu quả đã đề ra và với tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vốn có, tôi tin tưởng chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa huyện Thới Lai vươn lên tầm cao mới, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. ●



Hạ tầng giao thông ở huyện Thới Lai được quan tâm đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: ĐỨC NHÀN